
Fundur í skólaráði Sunnulækjarskóla 
 

 

37. fundur, haldinn 30. nóvember 2016, kl 16:30 

Mætt voru: Hafrún Grétarsdóttir, Heiða Ösp Kristjánsdóttir, Birgir Edwald og Anna Guðrún 

Steindórsdóttir sem ritaði fundargerð. 

 

 

1. Nýjum fulltrúum fagnað og þau boðin velkomin.  

Farið var yfir starfsreglur skólaráðs sem samþykktar voru á síðasta fundi. 

 

2. Starfsáætlun Sunnulækjarskóla skoðuð. Rætt um að koma ítarlegri 

upplýsingum um áfallahjálp á pdf-form og birta á heimasíðu skólans. Öll 

námsmarkmið liggja fyrir á tölvutæku formi en ekki talin ástæða til að birta 

þau á vef að svo stöddu. Hægt er að nálgast þau hjá kennurum og 

stjórnendum. 

Skólaráð samþykkir fyrirliggjandi starfsáætlun Sunnulækjarskóla.  

 

3. Nýtt starfsfólk 

Farið var yfir nýtt starfólk í hópi starfsmanna skólans, samtals 24 nöfn.. 

 

4. Þróunarstarf 

Sagt var frá verkefnunum; Námsmat á mörkum skólastiga, Að bera meira 

úr býtum og sagt frá fjölda stýrihópa sem sinna fjölbreyttum þáttum í þróun 

skólastarfsins í Sunnulækjarskóla. 

 

5. Nýbyggingin Klöpp 

Fundarmenn skoðuðu viðbygginguna Klöpp. 

 

6. Önnur mál 

a. Rætt var um úrbætur á skólalóð og að mikilvægt sé að halda þeim 

áfram í vor. 

 

 

Fundi slitið kl. 17:50 
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